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โครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 

ประจำเดือน เมษายน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นในการมีส่วนร่วม 
  นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ เรื่อง
ต่างๆ ดังนี้ 

1. ให้ทางประธานและกรรมการชุมชนระมัดระวังเกี่ยวกับโรคฮีทสโตรก สืบเนื่องมาจากสภาพอากาศ
ที่ร้อนจัดในปัจจุบัน 

2. สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันทางจังหวัดจึงฝากมาให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างประหยัด 
3. ได้ให้ผู ้อำนวยการกองการศึกษาคนใหม่แนะนำตัวกับทางประธานชุมชนและที่ประชุม โดย

ผู้อำนวยการกองการศึกษาคนใหม่ ชื่อ นายคำผุน  เรียงนอก ย้ายมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 จากเทศบาล
ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
จำนวนของผู้มีส่วนร่วม 
   มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน  ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน

เทศบาล ประธานกรรมการชุมชน กรรมการชุมชน ประธานกรรมการพัฒนาสตรี กรรมการพัฒนาสตรี
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 
 
 
 

วันที่  25  เมษายน  2567  เวลา 08.30 น. 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็น 
ประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน องค์กรเครือข่าย 
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามโครงการประชุมประจำเดือน
องค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ครั้งที่ 7/2567 ประจำเดือน เมษายน 2567 เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯให้กับ
คณะกรรมการชุมชน องค์กรภาคีเครือข่ายได้รับทราบ และ
เป็นเวทีในการรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนใน
แต่ละพ้ืนที่รวมทั้งเป็นการชี้แจง  ตอบข้อซักถาม ติดตามการ
ดำเนินงานต่างๆตามภารกิจของเทศบาล ณ หอประชุม
ประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
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ผลจากการมีส่วนร่วม 
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

ของเทศบาลที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงขอให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาลไปพร้อมกัน 

 
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 

จากการประชุม ฯ ครั้งที่ 7/2567 ได้มีข้อหารือ  ดังนี้ 
1. นายวันชัย  สอนอินทร์ ประธานชุมชน บ.ข.ส. ได้แสดงความเห็นกับที่ประชุมเรื่องเสียงตามสายว่า

ตอนเปิดเพลงให้เบาลงและไปเพิ ่มเสียงเวลาพูดหรือประกาศให้ดังกว่านี้  และสอบถามเรื ่องโครงการ
พระราชดำริว่าทำไมต้องมา 3 คน มาแค่ประธานชุมชนได้ไหม และข่าวเรื่องผู้ดูแลผู้สูงอายุจะได้เงินเดือนละ 
2,000-3,000 บาท ภายในเดือนพฤษภาคม 2567 ที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตตอนนี้เป็นความจริงหรือไม่ 
และเรื่องการฉีดพ่นยุงในบริเวณโรงเรียนชาวบ้านแถวนั้นสามารถเรียกให้มาพ่นในบ้านตัวเองได้ไหม 

- นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับข่าวเรื ่องผู้ดูแล
ผู้สูงอายุจะได้เงินเดือนนั้นไม่เป็นความจริงเพราะยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตามกฎหมาย 

- นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการมารับเช็ค
โครงการพระราชดำริว่า สามารถให้ทางประธานชุมชนมารับคนเดียวได้ และเรื่องการฉีดพ่นยุง โดยต้องดูก่อน
ปริมาณน้ำยาฉีดพ่นที่เตรียมไปฉีดที่โรงเรียนหลังฉีดเสร็จแล้วนั้นยังเหลือหรือไม่ ถ้าเหลืออาจช่วยฉีดได้ แต่ต้อง
คำนึงถึงบ้านที่ติดกันด้วยเพราะอาจไม่ได้เตรียมพร้อมรับสำหรับการฉีดพ่นเพราะการฉีดพ่นในบ้านผู้อยู่อาศัย
ต้องอยู่นอกบ้านอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการสูดดมสารเคมี ถ้าให้ดีให้บ้านที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ใน
บริเวณโรงเรียนได้คุยกันก่อน 

2. นายจีน  ไกรนอก ประธานชุมชนสุมนามัย ได้สอบถามกับทางที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุมชนที่ให้ไปเปิดบัญชีรับเงินเป็นธนาคาคารกรุงไทย โดยสำหรับคนที่ไปเปิดแล้วสามารถรับเงิน
ก่อนได้ไหมหรือต้องรอให้เปิดครบทุกคนก่อน 

- นายประจวบ  สารกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้
ว่า สาเหตุที่ให้คณะกรรมการชุมชนไปเปิดเป็นบัญชีกรุงไทยทุกคนนั้นเพราะเวลาทำฎีกาหรือเช็ คจะได้ทำเป็น
ฎีกาเดียวกัน ซึ่งตอนนี้ทางธนาคารกรุงไทยได้เปิดช่องเฉพาะสำหรับคณกรรมการชุมชนโดยเฉพาะ และให้
คณะกรรมการที่ยังไม่เปิดบัญชีกรุงไทยสามารถไปเปิดได้เลย โดยรายชื่อคณะกรรมการชุมชนที่ยังไม่มีบัญชี
กรุงไทย ทางเทศบาลได้ส่งพร้อมหนังสือเพื ่อขอเปิดบัญชีไปยังธนาคารเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ให้ทาง
คณะกรรมการชุมชนนำบัตรประชาชนและบัตรกรรมการชุมชนไปเปิดบัญชีเท่านั้น  

ซึ่งตอนนี้จากคณะกรรมการชุมชนทั้งหมด 195 คน เปิดแล้ว 150 คน เหลือ 45 คนที่ยังไม่ไปเปิด
บัญชี เมื่อถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 หากได้ตรวสอบรายชื่อแล้วยังเปิดบัญชีกรุงไทยไม่ครบ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่ใช่บัญชีกรุงไทยจะต้องมาตรวจสอบว่าคนที่เหลือเป็นธนาคารไหนบ้าง แล้วก็จะต้องไป
ทำฎีกาแยกเป็นเฉพาะของธนาคารนั้นๆ และผู้ที่มีบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติและกสิกรไทย จะไม่สามารถ
โอนปลายทางได้เลย หากกรรมการท่านใดใช้ 2 ธนาคารนี้ จะต้องไปเปิดธนาคารกรุงไทยด้วยเพราะระบบ 
KTB ไม่สามารถโอนปลายทางได้ 
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สุดท้ายถ้าไม่ใช้บัญชีกรุงไทยกรรมการท่านนั้นๆ จะต้องยอมเสียค่าธรรมเนียมเอง ประมาณ 20-30 
บาท และเจ้าหน้าที่จะสรุปยอดผู้ที่เปิดบัญชีกรุงไทยภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 ส่วนเงินค่าตอบแทนจะ
โอนเขา้ 3 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์  มีนาคม  และเมษายน  

- นายธนดล  กิตติวิจารณ์ ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ได้กล่าวเพ่ิมเติมเรื่องเปิดบัญชีกรุงไทยว่าเวลา
ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารนั้นเอกสารที่ต้องนำไปมี บัตรประชาชนตัวจริงและบัตรของกรรมการตัวจริงไปยื่นพร้อม
บัตรคิวซึ่งแล้วแต่ทางธนาคารจะจัดให้อยู่ช่องไหนแล้วทางธนาคารจะนำรายชื่อที่ทางเทศบาลจัดส่งไปให้แล้ว
มาเทียม ถ้ามีก็จะจัดการให้เลยไม่ยุ่งยาก 

3. นายธนดล  กิตติวิจารณ์ ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ได้รับแจ้งปัญหามาจากประธานชุมชนศรี
หมอนพัฒนาว่า บริเวณถนนซอยโรงจำนำ ฝาท่อโพล่ออกมาจากตัวถนนเกือบ 5 เซนติเมตร ประมาณ 3-4 ฝา 
โดยเป็นฝาบำบัดน้ำเสียอยู่บริเวณกลางซอย เลยอยากแจ้งให้ทางที่ประชุมทราบและประสานส่วนที่เกี่ยวเข้าไป
ดำเนินการแก้ปัญหา เพราะเวลารถสันจรไปมาโดยเฉพาะตอนกลางคืนเกิดไปชนขึ้นมาจะเกิดเป็นอันตรายได้ 

4. นางจำเนียร  ไวยกัญญา ประธานชุมชน ตลาด 1,2,3 อยากสอบถามเรื่องขอความอนุเคราะห์
ปรับปรุงตลาด 3 เพราะได้เขียนเสนอในแผนงานประชุมทุกเดือนว่า ขออนุญาตปรับปรุงขอพื้นที่ให้เป็น
สาธารณะประโยชน์เอาไว้ให้คณะกรรมการชุมชนหรือจัดกิจกรรมเปิดโครงการให้ใช้ในบริเวณตลาด 3 จึงอยาก
ทราบความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าได้รับอนุญาตหรือยัง 

- นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่อ งนี้ว่าจากการได้
สอบถามในเบื้องต้นแล้วนั้นที่สาเหตุที่ล่าช้าเพราะต้องขออนุญาตจากกรมธนารักษ์ โดยต้องทำเรื่องประเมิณ
เพราะว่าอัตราที่เช่ากับกรมนั้นเป็นการแจ้งประสงค์เพื่อทำตลาด พอวัตถุประสงค์เปลี่ยนก็จำเป็นต้องทำเรื่อง
ใหม่หมดและคิดคำนวนใหม่ 

5. นายอนุชา  พุทธศรี ประธานชุมชนแก้วทรานี สอบถามเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนว่าให้
เซ็นต์รับเป็นเงินสดเหมือนเดิมได้ไหม โดยให้คนที่ช้าไปเซ็นต์รับทีหลังเพราะคนที่มีบัญชีแล้วต้องมารอคนที่ยัง
ไม่ไปเปิดบัญชีให้ครบก่อน   

- นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามเรื่องนี้ว่า เนื่องจากก่อนหน้า
นี้ที่มีการเซ็นต์รับเป็นเงินสดโดยเจ้าหน้าที่นั้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทางคณะกรรมการชุมชน แต่กลับ
กลายเป็นการสร้างภาระให้กับทางเจ้าหน้าที่แทน ซึ่งความจริงแล้วการเซ็นต์รับเป็นเงินสดนั้นเป็นการทำไม่ถูก
ระเบียบฯ ซึ่งปลัดเทศบาลเองก็ได้มีการทักท้วงและเตือนเรื่องนี้มาตลอด สุดท้ายเพื่อไม่ให้สร้างภาระให้
เจ้าหน้าที่และทางปลัดเทศบาลต้องหนักใจจึงได้กลับมาทำให้ถูกระเบียบ พร้อมฝากไปถึงคณะกรรมการชุมชน
แต่ละชุมชนให้กระตุ้นอีก 40 คนที่เหลือถ้าอยู่ในชุมชนของท่านก็ขอให้ไปเปิดบัญชีได้แล้ว โดยที่ ให้เปิดเป็น
บัญชีกรุงไทยทั้งหมด เวลาเจ้าหน้าที่ทำฎีกาเบิกเงินก็จะได้ง่ายและรวดเร็ว 

- นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่าทางเจ้าหน้าที่ได้กำหนดวัน
สุดท้ายสำหรับการส่งบัญชีไว้แล้วในวันที่ 30 เมษายน 2567 ถ้าถึงกำหนดแล้วยังมีคนส่งมาแค่ 150 คน 
เหมือนเดิมก็จะโอนค่าตอบแทนเข้าให้คนที่มีอยู่ก่อนที่ อีก 40 คน ที่เหลือก็จะได้ทีหลังหรือถ้ายังไม่ส่งอีกก็
อาจจะต้องตัดสิทธิ์ไป โดยที่อยากให้เป็นกรุงไทยเพราะถ้าเป็นธนาคารอื่นเวลาโอนเข้าเงินจะถูกหักเป็น
ค่าธรรมเนียมซึ่งจะหักทุกเดือนที่มีการโอนเข้าเลยไม่อยากให้เสียค่าธรรมเนียมส่วนนี้ไป 
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6. นายพิทักษ์ จัตุชัย ประธานชุมชนจัดสรร ได้แจ้งกับทางที่ประชุมเรื่องเสียงตามสายว่าอยากได้เสียง
ตามสายที่ครอบคลุมทั้งชุมชนเพราะปัจจุบันบางจุดเบาหรือไม่มี 

- นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามเรื่องนี้ว่าจำเป็นต้องนำเข้า
งบประมาณใหม่ผ่านแผนงบประมาณใหม่ก่อน เบื้องต้นตอนทำแผนชุมชนก็ขอให้ใส่เรื่องนี้ลงไปด้วยรวมถึง
เรื่องอื่นๆ ด้วยเพื่อที่จะได้นำเสนอเรื่องผ่านแผนชุมชนเข้าไปสู่แผนงบประมาณ 2568 ที่จะถึงนี้รวมถึงเทศ
บัญญัติด้วย  

- นายชานล ธนระพีโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ฝากถึงประธานชุมชนในเรื่องนี้ว่า ใน
การจะเพิ่มจุดติดตั้งเสียงตามสายนั้นช่วยรบกวนได้พูดคุยกับผู้ที่อยู่อาศัยในจุดที่ไปติดตั้งด้วยเพื่อว่าการติดตั้ง
นั้นจะเป็นการรบกวนผู้อยู่อาศัยแถวนั้นแทนเพราะเคยมีเหตุร้องเรียนให้ถอดหรือย้ายออกมาแล้ว สำหรับการ
เพ่ิมจุดนั้นคงต้องไปอยู่ในการทำร่าแผนงบประมาณ 2568 เลย ในเดือนพฤษภาคม 2567 นี้ที่จะมีการลงทำ
แผนก็ขอให้นำเสนอปัญหาความต้องการต่างๆ มาได้เลย และขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระหว่างนี้ให้ลงไป
สำรวจว่ามีเครื่องไหนยังใช้ได้อยู่บ้าง 
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สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

วันพฤหัสบดีที ่ 25  เมษายน  2567  เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

********************************************************************************** 

1. ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบาย จังหวัดขอนแก่น/ แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร 
                นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้าน

ไผ่ ได้ชี้แจง ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบายของจังหวัดขอนแก่นในที่ประชุม ให้หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน
เทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทุกท่าน 
ไดท้ราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ให้ทางประธานและกรรมการชุมชนระมัดระวังเกี่ยวกับโรคฮีทสโตรก สืบเนื่องมาจากสภาพ
อากาศที่ร้อนจัดในปัจจุบัน 

1.2 สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันทางจังหวัดจึงฝากมาให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่าง
ประหยัด 

1.3 ได้ให้ผู ้อำนวยการกองการศึกษาคนใหม่แนะนำตัวกับทางประธานชุมชนและที่ประชุม โดย
ผู้อำนวยการกองการศึกษาคนใหม่ ชื่อ นายคำผุน  เรียงนอก ย้ายมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 จากเทศบาล
ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

   ว่าที่ร้อยโทวิทยาคม  ลาปราบ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อ
ราชการที่ทางปลัดเทศบาลได้รับมอบหมายจากทางนายกเทศมนตรี ให้เข้าร่วมประชุมที่ศาลากลางจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งเป็นการประชุมของผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี 3 เรื ่องที่ เกี ่ยวข้องกับภาค
ประชาชน ประกอบด้วย 

1. เรื่องประเพณีสงกรานต์ที่ผ่านมาที่ทางจังหวัดขอนแก่นได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมใน
ภาคอีสาน โดยการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาในภาพรวมถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ในระหว่างจัดกิจกรรมทำให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นนั้น ทั้งหมดเกิดมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ทางผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่น จึงฝากเน้นกำชับในเรื่องของการสวมหมวกกันน็อคและชื่นชมทางอำเภอบ้านไผ่ที่มี
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับรณรงค์สวมหมวกกันน็อคและให้ถืออำเภอบ้านไผ่เป็นโมเดลในเรื่องของหมวกกันน็อค 

2. เรื่องปรากฏการณ์ เอลนีโญหรือการที่ฝนไม่ตกในฤดูฝน ซึ่งเป็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วอันเป็นสาเหตุให้
เกิดปัญหาภัยแล้งในปัจจุบัน โดยตอนนี้มีรายงานว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวกำลังอ่อนกำลังลงและเข้าสู่
ปรากฏการณ์ ลานีญาหรือน้ำท่วมหนักแทน ซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกรรโชกแรงหรือพายุฤดูร้อน จึง
ขอฝากให้ทางประชาชนคอยดูแลบ้านเรือนของตนเองให้พร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อน ถ้าหากเกิดเหตุขึ้นก็ขอให้
รีบแจ้งกับทาง ประธานชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อที่
เจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่สภาพอากาศร้อนจัด จึงขอ
ฝากให้ประชาชนที่ทำงานในที่โล่งแจ้งระมัดระวังและใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดเพื่อป้องกันการเกิด โรคลมแดดหรือ  
ฮีทสโตรก 
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3. เรื่องกรมอตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2567 ประมาณ
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 โดยฤดูฝนในปีนี้จะยาวนานกว่าปกติสืบเนื่องจากปรากฏการณ์ ลานีญา ที่ได้
กล่าวไปแล้ว   

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

2. เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยท่ี 2 ประจำปี 2567 
นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเปิดประชุม

สภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ซึ่งได้กำหนดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งวัน เวลา  
ทีจ่ะประชุมจะแจ้งให้ประธานชุมชนทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

3. เรื่อง การแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง  
นายเจษฎา  วรรณดี  หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้งให้ที่

ประชุมทราบเกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง  โดยสรุปมีดังนี้ 
1. การแก้ปัญหาเบื้องต้นหากเกิดอาการหรือพบคนเป็นฮีทสโตรก โดยเริ่มจาก 

1.1 เข้าท่ีร่มก่อนและมีอากาศที่ถ่ายเท  
1.2 ให้นอนหงายและยกขาให้สูงเพ่ือให้เลือดไหลไปเลี้ยงสมองได้เร็ว 
1.3 กินน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกาย 
1.4 คลายเสื้อผ้าให้หลวมและเช็ดตัวด้วยน้ำเย็น 
1.5 ถ้าทำตามข้อ 1.1-1.4 แล้วยังมีอาการสะลึมสะลือหรือไม่ได้สติ ให้โทรแจ้ง 1669 

2. มาตรการจังหวัดขอนแก่นเกี่ยวกับภัยแล้งโดยทางจังหวัดได้ทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังทุก อปท. 
เพ่ือให้ประสานกับทางชุมชนต่างๆ ตั้งรับเมื่อเกิดเหตุภัยแล้ว โดยในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ไม่มีปัญหาในเรื่อง
นี้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ของประปา ส่วนที่กระทบคือเขตรอบนอก เช่น อ.ชนบท หมู่บ้านที่ไม่มีประปาหมู่บ้าน 
เป็นต้น แต่ทางเทศบาลเองก็ได้มีการซ้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ -อาทิตยท์ี่
ผ่านมาแล้วในการใช้รถส่งน้ำไปในเขตที่กำหนด 250 ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยมาตรการของจังหวัดมีดังนี้ 

 2.1 ใช้น้ำอย่างประหยัด 
 2.2 ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ล้างจานเสร็จเอาน้ำล้างไปรดต้นไม้ 
 2.3 สำหรับคนที่มีทุนทรัพย์ให้ขุดสระกักเก็บน้ำ 
 2.4 เตรียมภาชนะรองรับน้ำเพื่อไว้ 
3. สถานการณ์ไฟไหม้ยังคงมีอยู่เรื่อยๆ จากการที่คนจุดไฟเผาต่างๆ ทางจังหวัดขอนแก่นมีการ

ประกาศชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการเข้มข้นในการจับดำเนินคด ซึ่งมีบทลงโทษดังนี้  
3.1 การเผาขยะ จุดไฟเผาหญ้าต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดมลพิษหรือปัญหาในชุมชนตามกฎหมายมี 
      ความผิดตำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท 
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3.2 ถ้าการจุดไฟเผาตามข้อ 3.1 แต่ลามไปไหม้ทรัพย์สินของผู้อื่น โทษจำคุกไม่กิน 7 ปี  
      ปรับไม่เกิน 140,000 บาท 

หากท่านใดมีเหตุสงสัยสอบถาม  เหตุด่วน  เหตุร้าย  เช่น อัคคีภัย  เป็นต้น ให้ติดต่อเบอร์โทร     
043-272000 ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง  

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

4. เรื่อง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2567  
นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ โครงการ

พระราชดำริ โดยจะขอนัดประธานชุมชนทุกท่านมารับเช็คเงินสดเพื่อนำไปใช้ในการเริ่มโครงการ ในวันที่ 30 
เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. โดยในวันดังกล่าวก็จะได้มีการชี้แจงปรึกษาหารือการทำงานและรายละเอียด
ของโครงการให้ทราบพร้อมกัน  

ว่าที่ร้อยโทวิทยาคม  ลาปราบ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยสำหรับคณะกรรมการลงนามเพื่อเบิกจ่ายเงินให้เตรียมมา 
3 ท่าน เพื่อรับเช็คเงินสด และจะมีการแจกกำหนดการลงพ้ืนที่เป็นตารางในการปฏิบัติงาน โดยแต่ละชุมชนจะ
ได้รับงบประมาณไปชุมชนละ 20,000 บาท เพื่อใช้บริหารจัดการโครงการซึ่งมีทั้งหมด 3 โครงการ โดย
แบ่งเป็น 6,000 บาท จำนวน 2 โครงการ และ 8,000 บาท จำวน 1 โครงการ 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

5. เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 
นายสัญญา  โม้อ้อน ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เกี่ยวกับ โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ซึ่งโครงการนี้จะเกี่ยวข้องกับทางชุมชนโดยตรง โดยก่อนหน้านี้
ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทางประธานชุมชนได้จัดหรือดำเนินการสำรวจข้อมูลสุนัขเพื่อทำการลงทะเบยีน 
ซึ่งขณะนี้ข้อมูลที่สำรวจมาได้จาก 39 ชุมชน มีประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ที่ได้ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วมียอดอยู่ที่ 
1,875 ตัว ทั้งสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จึงขออนุญาตแจ้งในที่ประชุมให้ทางชุมชนที่ยัง
ไม่ได้ส่งข้อมูลได้จัดส่งข้อมูลมา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยชุมชน เจนจบทิศ, แก้วทรานี, จั ดสรร, ตลาด1,2,3, 
ประปา, ยิ่งยง, ศรีหมอนพัฒนา, หนองลุมพุก, อยู่เย็นเป็นสุข, อุตรนคร, บ.ข.ส, คลองชลประธาน, ประเสริฐ
แก้ว, พระธรรมสาร, หนองแคน และหมู่ 1 พัฒนา 

ซึ่งหลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขเรียบร้อยแล้วนั้น ในขณะเดียวกันตอนนี้ทางกอง
สาธารณะสุขฯ ได้แจ้งแผนการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะแจ้งประชาสัมพันธ์ในหลายๆ 
ช่องทาง เช่น แจ้งกับทางประธานชุมชน เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการออกฉีดวัคซีนกำหนดไว้ที่ 1 วัน ต่อ 1 ชุมชน 
โดยจะไปประจำอยู่ที่ศาลาประชาคมของแต่ละชุมชน โดยเริ่มออกตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โดยเริ่ม
จากชุมชนหลักสิบสี่และไล่ไปจนครบ 39 ชุมชน โดยแผนนี้จะได้แจ้งให้ทางประธานชุมชนทุกท่านได้รับทราบ
และออกเป็นหนังสือเพ่ือติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของสุนัขและแมวมารับบริการในจุดที่กำหนด 

  

ที่ประชุม... รับทราบ 
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6. เรื่อง การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม  ประจำปี 2567 
นายประจวบ  สารกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ประจำปี 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในพ้ืนที่ระดับอำเภอและตำบล และมีหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน ซึ่ง 2-3 ปี ที่ผ่านมาที่ทางเทศบาลไม่ได้ลง
พื้นที่ร่วมทำแผนเพราะสถานการณ์ โควิด-19 จึงได้มีการนำเล่มแผนให้ชุมชนไปดำเนินการประชุมมาในเรื่อง
ปัญหาความต้องการต่างๆในชุมชน แล้วสรุปมาในเล่มแผนและนำส่งกับเทศบาล โดยกองสวัสดิการสังคม ก็ได้
สรุปโครงการส่งไปที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพ่ือนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

โดยหลังจากสถานการณ์เริ ่มคลี่คลายแล้วปีนี้ทางเทศบาลจึงมีกำหนดลงพื้นที่ทำแผนตามตารางที่
ให้กับทางประธานชุมชน โดยจะเริ ่มในเดือน พฤษภาคม 2567 โดยสถานที่หรือวันเวลาที ่ได้แจ้งตาม
กำหนดการหากทางชุมชนไม่สะดวกขอให้รีบแจ้งกลับมาทางกองสวัสดิการสังคมก่อน 3 วัน ก่อนจะลงทำแผน
ชุมชน และการจัดทำแผนทุกชมชนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2567 เช่นกัน จึงขอ
แจ้งให้ทางประธานและคณะกรรมการชุมชนมาเข้าร่วม ในวันที่ประชุมแผนชุมชนทางสมาชิกสภาเทศบาลแต่
ละเขตก็จะได้ลงไปด้วยพร้อมกับเจ้าหน้าที่แต่ละทีมทั้งหมด 4 ทีม ซึ่งสมาชิกแต่ละทีมจะมาจากทุกกองในการ
ช่วยชุมชนจัดทำแผนชุมชนเพ่ือนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยทางกองยุทธศาสตร์ตอนนี้ก็กำลัง
ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ก็จะได้มีการจัดทำแผนชุมชนให้สอดคล้องกันต่อไป 
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  7. เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

นายสัญญา  โม้อ้อน ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับ การป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและในพ้ืนที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่โดยเฉพาะพ้ืนที่ภายในโรงเรียน 
โดยทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนที่จะพ้นหมอกควันในพื้นที่ของโรงเรียนในเขตเทศบาล
ก่อนเปิดเทอมทั้งหมด 15 โรงเรียน ซึ่งจะเริ่มหลังจากวันนี้ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2567 โดยได้ทำ
หนังสือแจ้งไปทุกโรงเรียนแล้ว โดยมีกำหนดการดังนี้ 

1. วันที่ 26 เมษายน 2567 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่  
2. วันที่ 29 เมษายน 2567 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่ 
3. วันที่ 30 เมษายน 2567 โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ 
4. วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 
5. วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 

6. วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 

7. วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านไผ่ยิ่งยง 

8. วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนจันประสิทธิ์ 
9. วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศและโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 
10. วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนกรุณาศึกษา 
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11. วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 
12. วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต  

ส่วนอีก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านไผ่ และ โรงเรียนบ้านเกิ้ง กำลังรอทางอาจารย์ของแต่ละโรงเรียน
ตอบกลับอยู่ว่าจะให้ลงไปในวันไหน โดยในช่วงนี้จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบผ่านทางหอกระจ าย
ข่าว เว็บไซด์ของทางเทศบาล 
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 8. เรื่องอ่ืน ๆ  
1. นายประจวบ  สารกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เกี่ยวกับ การจัดดำเนินโครงการต่างๆ ในเทศบาลที่เป็นการจัดประชุมหรือฝึกอบรม เช่น การจัดประชุมในวันนี้ 
ถ้าจัดประชุมแค่ครึ่งวันจะไม่สามารถเบิกค่าอาหารกลางวันได้ จะเบิกได้เฉพาะค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็น
รายหัวๆละ 30 บาท หากเป็นการประชุมเต็มวันจึงสามารถเบิกเป็นค่าอาหารกลางวันได้ตามระเบียบต่อไป  

2. นายวันชัย  สอนอินทร์ ประธานชุมชน บ.ข.ส. ได้แสดงความเห็นกับที่ประชุมเรื่องเสียงตามสาย
ว่าตอนเปิดเพลงให้เบาลงและไปเพิ ่มเสียงเวลาพูดหรือประกาศให้ดังกว่านี้  และสอบถามเรื ่องโครงการ
พระราชดำริว่าทำไมต้องมา 3 คน มาแค่ประธานชุมชนได้ไหม และข่าวเรื่องผู้ดูแลผู้สูงอายุจะได้เงินเดือนละ 
2,000-3,000 บาท ภายในเดือนพฤษภาคม 2567 ที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตตอนนี้เป็นความจริงหรือไม่ 
และเรื่องการฉีดพ่นยุงในบริเวณโรงเรียนชาวบ้านแถวนั้นสามารถเรียกให้มาพ่นในบ้านตัวเองได้ไหม 

- นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับข่าวเรื่องผู้ดูแล
ผู้สูงอายุจะได้เงินเดือนนั้นไม่เป็นความจริงเพราะยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตามกฎหมาย 

- นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการมารับเช็ค
โครงการพระราชดำริว่า สามารถให้ทางประธานชุมชนมารับคนเดียวได้ และเรื่องการฉีดพ่นยุง โดยต้องดูก่อน
ปริมาณน้ำยาฉีดพ่นที่เตรียมไปฉีดที่โรงเรียนหลังฉีดเสร็จแล้วนั้นยังเหลือหรือไม่ ถ้าเหลืออาจช่วยฉีดได้ แต่ต้อง
คำนึงถึงบ้านที่ติดกันด้วยเพราะอาจไม่ได้เตรียมพร้อมรับสำหรับการฉีดพ่นเพราะการฉีดพ่นในบ้านผู้อยู่อาศัย
ต้องอยู่นอกบ้านอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการสูดดมสารเคมี ถ้าให้ดีให้บ้านที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ใน
บริเวณโรงเรียนได้คุยกันก่อน 

3. นายจีน  ไกรนอก ประธานชุมชนสุมนามัย ได้สอบถามกับทางที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุมชนที่ให้ไปเปิดบัญชีรับเงินเป็นธนาคาคารกรุงไทย โดยสำหรับคนที่ไปเปิดแล้วสามารถรับเงิน
ก่อนได้ไหมหรือต้องรอให้เปิดครบทุกคนก่อน 

- นายประจวบ  สารกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ว่า สาเหตุที่ให้คณะกรรมการชุมชนไปเปิดเป็นบัญชีกรุงไทยทุกคนนั้นเพราะเวลาทำฎีกาหรือเช็คจะได้ทำเป็น
ฎีกาเดียวกัน ซึ่งตอนนี้ทางธนาคารกรุงไทยได้เปิดช่องเฉพาะสำหรับคณกรรมการชุมชนโดยเฉพาะ และให้
คณะกรรมการที่ยังไม่เปิดบัญชีกรุงไทยสามารถไปเปิดได้เลย โดยรายชื่อคณะกรรมการชุมชนที่ยังไม่มีบัญชี
กรุงไทย ทางเทศบาลได้ส่งพร้อมหนังสือเพื ่อขอเปิดบัญชีไปยังธนาคารเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ให้ทาง
คณะกรรมการชุมชนนำบัตรประชาชนและบัตรกรรมการชุมชนไปเปิดบัญชีเท่านั้น  
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ซึ่งตอนนี้จากคณะกรรมการชุมชนทั้งหมด 195 คน เปิดแล้ว 150 คน เหลือ 45 คนที่ยังไม่ไปเปิด
บัญชี เมื่อถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 หากได้ตรวสอบรายชื่อแล้วยังเปิดบัญชีกรุงไทยไม่ครบ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่ใช่บัญชีกรุงไทยจะต้องมาตรวจสอบว่าคนที่เหลือเป็นธนาคารไหนบ้าง แล้วก็จะต้องไป
ทำฎีกาแยกเป็นเฉพาะของธนาคารนั้นๆ และผู้ที่มีบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติและกสิกรไทย จะไม่สามารถ
โอนปลายทางได้เลย หากกรรมการท่านใดใช้ 2 ธนาคารนี้ จะต้องไปเปิดธนาคารกรุงไทยด้วยเพราะระบบ 
KTB ไม่สามารถโอนปลายทางได้ 

สุดท้ายถ้าไม่ใช้บัญชีกรุงไทยกรรมการท่านนั้นๆ จะต้องยอมเสียค่าธรรมเนียมเอง ประมาณ 20-30 
บาท และเจ้าหน้าที่จะสรุปยอดผู้ที่เปิดบัญชีกรุงไทยภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 ส่วนเงินค่าตอบแทนจะ
โอนเข้า 3 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์  มีนาคม  และเมษายน  

- นายธนดล  กิตติวิจารณ์ ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ได้กล่าวเพ่ิมเติมเรื่องเปิดบัญชีกรุงไทยว่าเวลา
ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารนั้นเอกสารที่ต้องนำไปมี บัตรประชาชนตัวจริงและบัตรของกรรมการตัวจริงไปยื่นพร้อม
บัตรคิวซึ่งแล้วแต่ทางธนาคารจะจัดให้อยู่ช่องไหนแล้วทางธนาคารจะนำรายชื่อที่ทางเทศบาลจัดส่งไปให้แล้ว
มาเทียม ถ้ามีก็จะจัดการให้เลยไม่ยุ่งยาก 

4. นายธนดล  กิตติวิจารณ์ ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ได้รับแจ้งปัญหามาจากประธานชุมชนศรี
หมอนพัฒนาว่า บริเวณถนนซอยโรงจำนำ ฝาท่อโพล่ออกมาจากตัวถนนเกือบ 5 เซนติเมตร ประมาณ 3-4 ฝา 
โดยเป็นฝาบำบัดน้ำเสียอยู่บริเวณกลางซอย เลยอยากแจ้งให้ทางที่ประชุมทราบและประสานส่วนที่เกี่ยวเข้าไป
ดำเนินการแก้ปัญหา เพราะเวลารถสันจรไปมาโดยเฉพาะตอนกลางคืนเกิดไปชนขึ้นมาจะเกิดเป็นอันตรายได้ 

5. นางจำเนียร  ไวยกัญญา ประธานชุมชน ตลาด 1,2,3 อยากสอบถามเรื่องขอความอนุเคราะห์
ปรับปรุงตลาด 3 เพราะได้เขียนเสนอในแผนงานประชุมทุกเดือนว่า ขออนุญาตปรับปรุงขอพื้นที่ให้เป็น
สาธารณะประโยชน์เอาไว้ให้คณะกรรมการชุมชนหรือจัดกิจกรรมเปิดโครงการให้ใช้ในบริเวณตลาด 3 จึงอยาก
ทราบความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าได้รับอนุญาตหรือยัง 

- นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่อ งนี้ว่าจากการได้
สอบถามในเบื้องต้นแล้วนั้นที่สาเหตุที่ล่าช้าเพราะต้องขออนุญาตจากกรมธนารักษ์ โดยต้องทำเรื่องประเมิณ
เพราะว่าอัตราที่เช่ากับกรมนั้นเป็นการแจ้งประสงค์เพื่อทำตลาด พอวัตถุประสงค์เปลี่ยนก็จำเป็นต้องทำเรื่อง
ใหม่หมดและคิดคำนวนใหม่ 

6. นายอนุชา  พุทธศรี ประธานชุมชนแก้วทรานี สอบถามเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนว่า
ให้เซ็นต์รับเป็นเงินสดเหมือนเดิมได้ไหม โดยให้คนที่ช้าไปเซ็นต์รับทีหลังเพราะคนที่มีบัญชีแล้วต้องมารอคนที่
ยังไม่ไปเปิดบัญชีให้ครบก่อน   

- นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามเรื่องนี้ว่า เนื่องจากก่อนหน้า
นี้ที่มีการเซ็นต์รับเป็นเงินสดโดยเจ้าหน้าที่นั้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทางคณะกรรมการชุมชน แต่กลับ
กลายเป็นการสร้างภาระให้กับทางเจ้าหน้าที่แทน ซึ่งความจริงแล้วการเซ็นต์รับเป็นเงินสดนั้นเป็นการทำไม่ถูก
ระเบียบฯ ซึ่งปลัดเทศบาลเองก็ได้มีการทักท้วงและเตือนเรื่องนี้มาตลอด สุดท้ายเพื่อไม่ให้สร้างภาระให้
เจ้าหน้าที่และทางปลัดเทศบาลต้องหนักใจจึงได้กลับมาทำให้ถูกระเบียบ พร้อมฝากไปถึงคณะกรรมการชุมชน
แต่ละชุมชนให้กระตุ้นอีก 40 คนที่เหลือถ้าอยู่ในชุมชนของท่านก็ขอให้ไปเปิดบัญชีได้แล้ว โดยที่ ให้เปิดเป็น
บัญชีกรุงไทยทั้งหมด เวลาเจ้าหน้าที่ทำฎีกาเบิกเงินก็จะได้ง่ายและรวดเร็ว 



หน้า 11 จาก 14 
 

- นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่าทางเจ้าหน้าที่ได้กำหนดวัน
สุดท้ายสำหรับการส่งบัญชีไว้แล้วในวันที่ 30 เมษายน 2567 ถ้าถึงกำหนดแล้วยังมีคนส่งมาแค่ 150 คน 
เหมือนเดิมก็จะโอนค่าตอบแทนเข้าให้คนที่มีอยู่ก่อนที่ อีก 40 คน ที่เหลือก็จะได้ทีหลังหรือถ้ายังไม่ส่งอีกก็
อาจจะต้องตัดสิทธิ์ไป โดยที่อยากให้เป็นกรุงไทยเพราะถ้าเป็นธนาคารอื่นเวลาโอนเข้าเงินจะถูกหักเป็น
ค่าธรรมเนียมซึ่งจะหักทุกเดือนที่มีการโอนเข้าเลยไม่อยากให้เสียค่าธรรมเนียมส่วนนี้ไป 

7. นายพิทักษ์ จัตุชัย ประธานชุมชนจัดสรร ได้แจ้งกับทางที่ประชุมเรื่องเสียงตามสายว่าอยากได้
เสียงตามสายที่ครอบคลุมทั้งชุมชนเพราะปัจจุบันบางจุดเบาหรือไม่มี 

- นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามเรื่องนี้ว่าจำเป็นต้องนำเข้า
งบประมาณใหม่ผ่านแผนงบประมาณใหม่ก่อน เบื้องต้นตอนทำแผนชุมชนก็ขอให้ใส่เรื่องนี้ลงไปด้วยรวมถึง
เรื่องอื่นๆ ด้วยเพื่อที่จะได้นำเสนอเรื่องผ่านแผนชุมชนเข้าไปสู่แผนงบประมาณ 2568 ที่จะถึงนี้รวมถึงเทศ
บัญญัติด้วย  

- นายชานล ธนระพีโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ฝากถึงประธานชุมชนในเรื่องนี้ว่า ใน
การจะเพิ่มจุดติดตั้งเสียงตามสายนั้นช่วยรบกวนได้พูดคุยกับผู้ที่อยู่อาศัยในจุดที่ไปติดตั้งด้วยเพื่อว่าการติดตั้ง
นั้นจะเป็นการรบกวนผู้อยู่อาศัยแถวนั้นแทนเพราะเคยมีเหตุร้องเรียนให้ถอดหรือย้ายออกมาแล้ว สำหรับการ
เพ่ิมจุดนั้นคงต้องไปอยู่ในการทำร่าแผนงบประมาณ 2568 เลย ในเดือนพฤษภาคม 2567 นี้ที่จะมีการลงทำ
แผนก็ขอให้นำเสนอปัญหาความต้องการต่างๆ มาได้เลย และขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระหว่างนี้ให้ลงไป
สำรวจว่ามีเครื่องไหนยังใช้ได้อยู่บ้าง 

 
 
 

                                                                            (นายประจวบ  สารกูล) 
                                                                           หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

                                                               ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                      เดือนเมษายน  2567 
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ภาพถ่ายการดำเนินงานโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

วันพฤหัสบดีที่  25  เมษายน  2567  เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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                 (นายประจวบ  สารกูล)    
                                   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                            ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                   เดือนเมษายน  2567 


